



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 5 พฤษภาคม 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-3 โทรสาร 0 2590 1320 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th/iprg/>



Mastery

เป็นนายตนเอง



Originality

สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered

ใส่ใจประชาชน



Humility

ต่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ	<p>แต่งตั้ง สว.</p> <p>-เสนอข่าว นายวิชณุ เครืองาม รองนายกฯ กล่าวถึงกรณีรัฐมนตรีลาออกเพื่อไปเป็น ส.ว. ว่า คสช.ต้องถามผู้ที่ได้รับเลือกว่าจะเป็น ส.ว.หรือไม่ ซึ่งมีบางรายไม่ประสงค์จะเป็นส.ว.แล้วก็มี จึงต้องปรับเลื่อนรายชื่อที่สำรองเอาไว้ซึ่งนามีรัฐมนตรีแสดงความจำนงไม่ไปดำรงตำแหน่ง ส.ว. ประมาณ 14-16 คน อาทิ นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม นายไพรินทร์ ชูโชติถาวร รมช.คมนาคม นพ.อุดม คชินทร รมช.ศึกษาธิการ นายศิริ จิระพงษ์พันธ์ รมว.พลังงาน นพ.ปิยะสกล สกลสัตยาทร รมว.สธ.</p>
mgroonline.com	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงการจัดอบรมการใช้สารสกัดกัญชาทางการแพทย์ รุ่นแรกว่า ผู้ที่เข้ารับการอบรมครบทั้ง 2 วัน มี 192 ราย ผ่านการอบรม 175 ราย ไม่ผ่านการอบรม 17 ราย เนื่องจากเข้าร่วมการอบรมไม่ครบเวลาที่กำหนด 15 ราย และอีก 2 ราย สอบไม่ผ่าน ได้ส่งรายชื่อทั้ง 175 รายให้กับ อย. เพื่อขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สั่งจ่ายกัญชาทางการแพทย์แล้ว ทั้งนี้ การอบรมรุ่นที่ 2 จะเปิดรับสมัครทางระบบออนไลน์วันที่ 10 พ.ค.นี้ เบื้องต้นมีการหารือกันว่าจัดอบรมให้รพ.ในสังกัดสธ.ทั่วประเทศอีก 1 รอบ เพื่อให้มีรพ.ที่สามารถสั่งจ่ายสารสกัดจากกัญชาให้กับผู้ป่วยในต่างจังหวัด และขอเชิญชวนมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความพร้อมจัดอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ โดยมีมาตรฐาน 4 ข้อ 1.ส่งรายละเอียดหลักสูตรมาให้กรรมการพิจารณารับรองก่อน 2 เดือน 2.ส่งรายชื่อวิทยากรพร้อมคุณวุฒิของวิทยากร 3.ต้องมีคู่มือการอบรม และ 4.ต้องระบุคุณสมบัติของผู้ที่ผ่านการอบรม เช่น ผ่านการทดสอบ 60 % ถึงจะได้รับการรับรอง เป็นต้น</p>
เดลินิวส์	<p>-เสนอข่าว นายจรรพพันธุ์ จารย์โยภาส รองอธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงความคืบหน้าการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ กลุ่มกัญชาและสมุนไพร ว่า เตรียมหารือร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ เช่น ป.ป.ส. ภาาเกษตรกรแห่งชาติ ก.เกษตรฯ อย. เพื่อยกระดับมาตรฐานการแปรรูปกัญชานำไปต่อยอดใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์ รวมทั้งวางโมเดลการพัฒนาการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกับกลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชน ส่วนกระบวนการปลายน้ำ ได้ร่วมกับรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร นำสารสกัดน้ำมันกัญชา หรือสารอื่น ๆ ของกัญชา ไปต่อยอดผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการแพทย์</p>
nationtv.tv	<p>-เสนอข่าว ศ.นพ.เกียรติ รักษ์รุ่งเรืองธรรม รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย จุฬาฯ กล่าวในงาน เสวนาครั้งที่ 19 เรื่องกัญชาเพื่อเยียวยาสุขภาพ? ว่า ขอให้ใช้กัญชาอย่างมีสติ กัญชายังไม่เป็นที่ยอมรับจากงานวิจัยอย่างเป็นทางการเป็นที่ประจักษ์ว่าสามารถรักษาโรคได้ แต่พบว่ามีการกอบโกยกำไรจากการขายน้ำมันกัญชาใต้ดิน จึงขอให้ประชาชนระมัดระวังและอย่างมกายนเกินไป</p>
mgroonline.com	<p>เตือนการกินทุเรียน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีร้านขายทุเรียนแห่งหนึ่งทำลูกค้ากินทุเรียน 4 กิโลกรัม ให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง เพื่อชิงเงินรางวัล ว่า ทุเรียนเป็นผลไม้พลังงานสูงและค่อนข้างสัมพันธ์กับความร้อนในร่างกาย ยิ่งอุณหภูมิภายนอกหรือสภาพอากาศร้อนจัด ยิ่งมีผลกระทบต่ออุณหภูมิร่างกาย เพราะฉะนั้น แนะนำให้กินทุเรียนเพียงวันละ 2 พู การรับประทาน 4 กิโลกรัมให้หมดภายใน 3 ชั่วโมง เป็นกลยุทธ์ทางการตลาดที่ไม่แนะนำ การรับประทานมากเกินไป อาจส่งผลให้เกิดอาการจุกเสียด แน่นท้อง และอาจส่งผลให้อุณหภูมิร่างกายสูงขึ้นมาก เสี่ยงช็อก หมดสติ</p>
dailynews.co.th	<p>โรคไข้เลือดออก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออก วันที่ 1 ม.ค.-29 เม.ย. 2562 มีผู้ป่วยรวม 18,105 ราย เสียชีวิต 24 ราย ผู้ป่วยเพิ่มจากปีที่แล้วในช่วงเวลาเดียวกัน 8,175 ราย และเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1,470 ราย จังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ สมุทรสาคร นครปฐม ลพบุรี ตราด</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	และราชบุรี กลุ่มอายุที่มีอัตราป่วยสูงสุดคือ 15-24 ปี และจากการตรวจสอบข่าวการระบาดพบว่า ในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีรายงานผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออก 5 ราย ในร้อยเอ็ด ศรีสะเกษ ระนอง นครศรีธรรมราช และกำแพงเพชร พบการณ์ว่าในช่วงนี้จะพบผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกเพิ่มขึ้น เนื่องจากหลายพื้นที่ยังมีฝนตกจากพายุฤดูร้อน และใกล้เข้าสู่ช่วงฤดูฝน อาจทำให้เกิดน้ำขังตามภาชนะต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย
chiangmainews.co.th	<p>ลดพฤติกรรมเนือยนิ่งในเด็ก</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต แนะนำผู้ปกครองลดพฤติกรรมเนือยนิ่งของบุตรหลาน เช่น การนั่งเฉยๆ การนั่งติดกับสายรัดในรถเข็นเด็ก หรือการนั่งดูโทรทัศน์หรือเครื่องมือสื่อสารต่างๆ เพิ่มพฤติกรรมที่มีการเคลื่อนไหว ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง ระหว่างช่วงเวลาที่เด็กตื่น เน้นการนอนหลับอย่างมีคุณภาพ และการควบคุมเวลาหน้าจออย่างเข้มงวด เพื่อพัฒนาการทั้งทางด้านสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดีของเด็ก</p>
ไทยรัฐ	<p>ปัญหาเด็กจมน้ำ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุเมธ องควรรณดี ผอ.สคร. 1 เชียงใหม่ เผยว่า ช่วงฤดูร้อนของทุกปี ตั้งแต่มี.ค.-พ.ค. มีเด็กจมน้ำเสียชีวิตสูงมาก เด็กอายุระหว่าง 0-2 ขวบ เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ยร้อยละ 20 สาเหตุส่วนใหญ่มาจากการที่พ่อแม่ผู้ปกครองปล่อยให้เด็กอยู่ตามลำพังเพียงระยะเวลาอันสั้น วิธีป้องกัน ควรทำคอกกั้นสำหรับเด็ก และเฝ้าระวังจากภาชนะทุกชนิดหลังจากใช้งานเสร็จ ส่วนการจมน้ำเสียชีวิตของเด็กโตเกิดจากการชวนกันไปเล่นน้ำบริเวณที่มีความเสี่ยง ไม่รู้ถึงวิธีการเอาชีวิตรอดในน้ำและวิธีการช่วยเหลือที่ถูกต้อง ดังนั้น ผู้ปกครองต้องดูแลเด็กอย่างใกล้ชิด สอนให้เด็กว่ายน้ำเป็น เพื่อเอาชีวิตรอด ชุมชนควรมีการจัดการแหล่งน้ำที่เสี่ยงอันตรายด้วยการปักป้ายเตือน สร้างรั้วกั้น หรือติดตั้งอุปกรณ์ช่วยคนตกน้ำ และมีการเฝ้าระวังเตือนภัย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch